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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕67 

วันจันทร์ที่  17  มิถุนายน  2๕67  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 

************** 

ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
1.1 แจ้งประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                   

อำเภอสอง เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และเชิญนางสาวอาทิตยา  
อินนะไชย ปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเข้ารับหน้าที่ 

1.2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช 

    

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
   

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566 
 5.2  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2567 

และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567, แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 และแก้ไข ครั้งที่ 9/2567 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

5.3 ญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 - กองช่าง 

 5.4  ญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 5.5 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
       พ.ศ.2567  
 - กองช่าง  
 5.6 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

- สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 5.7 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
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 5.8 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 - กองช่าง 
 5.9  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

5.10 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2567 

5.11 ญัตติขอความเห็นชอบขออนุญาตใช้พ้ืนที่ห้องประชุมลานวัฒนธรรม เพ่ือจัดตั้ง  
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส่วนภูมิภาค 

5.12 ญัตติขออนุมัติโอนลด โอนเพิ่มงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 - กองช่าง 
5.13 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 - กองช่าง 

  
ระเบียบวาระท่ี  6      เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 
 
 

******************************** 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256๗ 
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 256๗  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 
 

ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่   

2 นายโชคชัย พันศิริวรรณ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1   

3 นายวังสาคร หมั่นขีด รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2   

4 นายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธ ุ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  

5 นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 2  
6 นางมยุรี ยาวิชัย 

 
ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  

7 นายยุทธพันธุ์ บรรลือ 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 4  
8 นายผิน สิงห์เทพ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
9 นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  

10 นางสุขาวดี  วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
11 นายทศนาถ สำเนียง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  
12 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4  
13 นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 1  
14 นายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง            

เขต 2 
เขต 2  

15 นายแสงสว่าง เสือขำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 1  
16 นายบุญโชติ ยานสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  
17 นางสาวพยอม ขุนชุ่ม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  
18 นายสนิท เวียงนาค ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             

เขต 1 
 เขต 1  

19 นางสาวอาทิตยา อินนะไชย ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             
เขต 1 

 เขต 2  
20 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต ๔  
21 นายอรรถพล คำมีสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  

22 นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

23 นางกุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  

24 นางธนินจิตรา ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอหนองม่วงไข่ เขต 1  

 

 

 

 
  



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นายธนายุส สุภณาวรรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 นายจักริน เป็นบุญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
6 นายวีระพงษ์ นวลแก้ว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
7 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
8 นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
9 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10 นางทิตติยา สุกใส เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

11 นายพักรบ หิรัณยรัศมี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
12 นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ ผู้อำนวยการกองคลัง 
13 นายประสพ สีนุย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 
 14 นางสิริดา   นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

15 นางสาวณัฐมน สุดแดน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รกัษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

16 นางสาวปวีณา ใจกระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่  
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 

17 นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อย 
18 นายบรรดาศักดิ์ ทองศรีอ้น รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา 

 19 นายรณรงค์ แก้วกันทะ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
20 นายธวัชชัย จีกัน หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
21 ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ วันดี หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
22 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
23 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
24 นายฤทธิพงษ์ ถนอม หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
25 นายเสกสรร วงศ์ศิริ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
26 นายฐปกช หลุกทิพย์นภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
27 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
28 นางสาวนวพร เชี่ยวชาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
29 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
30 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
31 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
32 นายรติพล วันมหาใจ พนักงานขับรถยนต์ 
33 ดร.ประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
34 นายพงศธร กันทะวงค์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



๔ 
 

เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น. 

นางทิตติยา  สุกใส  เรี ยนท่ านประธานสภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดแพร่                  
เลขานุการสภา อบจ.แพร่ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่ านสมาชิกสภา                
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   ขณะนี้  ถึ งเวลาตามที่ ได้นั ดประชุมสภาองค์การบริหารส่ วน            
จังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256๗ แล้ว 

   บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม     
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่
ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 
. 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ ...จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย... 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เชิญนั่งครับ  
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี                    
พ.ศ.๒๕67 

นางทิตติยา  สุกใส  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุม   
เลขานุการสภา อบจ.แพร่   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี    
. พ.ศ.๒๕67 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ยื่นญัตติต่อประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบในกิจการงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่               
ที่กฎหมายกำหนด เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พิจารณาแล้ว เห็นว่า
ญัตติตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอเป็นการจำเป็น     
เพ่ือประโยชน์แห่ งองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่  จึ ง อาศัยอำนาจ                    
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง                
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 25 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)               
พ.ศ.2565 ข้อ 22, 36 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมั ยป ระชุ ม วิ ส ามัญ  สมั ยที่  1  ป ระจำปี  พ .ศ .2 5 6 7  เริ่ ม ตั้ งแต่                     
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567                       
มีกำหนด 7 วัน 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
   ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567  
   นายวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

.               ตามความจำเป็น 
 



๕ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   เรี ยนท่ านสมาชิ กสภ าองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน              
ประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติ และเรื่องต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่เสนอ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพ่ือประโยชน์                  
แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติ                  
ทุกท่าน ซึ่งถือเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง                    
แต่ละอำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติและงานด้านตรวจสอบ 
ควบคุมการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ให้เป็นไปด้วย               
ความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติภารกิจสำคัญ
ดังกล่าว ขอให้ทุกท่านได้โปรดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ                    
การอภิปราย การซักถามหรือการปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ ควรเป็นเรื่อง               
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมาย ในแนวทางที่เป็นประโยชน์                
ต่อท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 
 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 
ณ บัดนี้ 

วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ  
 และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีเรื่องจำเป็นต้อง
ขอเพ่ิมญัตติในระเบียบวาระท่ี 5 จำนวน 2 ญัตติ 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพิ่มในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 2 ญัตติ    
   ดังนี้ 

  1. ญัตติขออนุมัติโอนลด โอนเพ่ิมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ของกองช่าง 

  2. ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ของกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ตามที่ท่านนายกฯ ขอเสนอญัตติเพ่ิมในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน
ประธานที่ประชุม 2 ญัตติ ดังนี้ 

  5.12 ญัตติขออนุมัติโอนลด โอนเพ่ิมงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองช่าง 

  5.13  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองช่าง 

   รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน และขอใช้ระเบียบวาระใหม่ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม                
ขอเรียนเชิญครับ 

   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามที่ท่านนายกฯ 
ขอเพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 2 ญัตติ และขอใช้ระเบียบวาระใหม่  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 
ประธานที่ประชุม จำนวน 2 ญัตติ และขอใช้ระเบียบวาระชุดใหม่ ตามที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว      
  กระผมขอเขา้ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ระเบียบวาระท่ี 1  
ประธานสภา อบจ.แพร่  1.1 แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร              
ประธานที่ประชุม ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง                 
 และเชิญนางสาวอาทิตยา อินนะไชย ปฏิญาณตน ในที่ประชุมสภาองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ก่อนเข้ารับหน้าที ่

 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
อำเภอสอง เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2567 และคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ได้ประกาศผล                 
การเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  อำเภอสอง                 
เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างคือนางสาวอาทิตยา อินนะไชย แล้วนั้น
 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา ๑๒ ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด... 

 
 
 



๗ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญนางสาวอาทิตยา อินนะไชย สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบจ.แพร่ ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขตเลือกตั้ งที่  2 ปฏิญาณตนในที่ประชุม            
ประธานที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเข้ารับหน้าที่ครับ 

นางสาวอาทิตยา  อินนะไชย    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก        
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ   
.    และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ข้าพเจ้านางสาวอาทิตยา อินนะไชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                 
. จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และ             
. ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติ   
. หน้าที่ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   1.2 ขอเชิญประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ประธานสภา อบจ.แพร่ และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อ                         
ประธานที่ประชุม คณะกรรมการ ป.ป.ช ในวันพุธที่  1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.               
 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
ประธานสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันพฤหัสบดี    
ประธานที่ประชุม ที่ 28 มีนาคม 2567               

  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม 
ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ  

     มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  

    สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 
   ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา      
ประธานสภา อบจ.แพร่.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  2               
ประธานที่ประชุม   ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
ประธานที่ประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ข้อ 5.1 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ               
ประธานที่ประชุม นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566 

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ตามที่ข้าพเจ้านายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้งสิ้น           
7 นโยบาย ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารได้ร่วมกันบริหารราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ และได้จัดทำรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.25640 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)             
พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566 ให้ทราบ            
โดยมีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยสรุป ดังนี้ 

  1. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา 
 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
  ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ พัฒนา

การศึกษาทั้งดำเนินการเองและอุดหนุนงบประมาณให้ กับสถานศึกษา               
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่ เขต 1 และเขต 2 และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ตลอดถึงมอบทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนนักศึกษาที่ครอบครัวยากจน จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 20,812,311.- บาท ซึ่งทำให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น นักเรียนนักศึกษามีแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่หลากหลาย        
สามารถเรียนรู้ได้ตามที่ต้องการตามศักยภาพของแต่ละคน และได้สนับสนุน
ส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้พัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น  

 
 



๙ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ 2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
นายก อบจ.แพร่ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
  องค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินโครงการพัฒนา                  

ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 278,072.- บาท                
ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร 
ประชาชนดำเนินการได้เป็นอย่างดี และเป็นการกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจ         
ของจังหวัดแพร่ให้ดีขึ้น อีกทั้งทำให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแพร่มีอาชีพ               
มีรายได้ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต อันทำให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

 3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 
 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

 ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนิน
โครงการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข จำนวน 14 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 2,342,637.- บาท โดยดำเนินการพัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มบุคคลต่างๆ ในสังคม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร และ
พัฒนาด้านสาธรณสุข เช่น การรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล การบริการด้านการรักษาโดยโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และทำให้
ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีความรัก มีความสามัคคี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และร่วมสืบสาน
งานประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

4. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
  ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการ

พัฒนาการเมือง และการบริหารเพ่ือพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ บุคลากรและประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,449,012.- บาท 
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่บุคลากรในองค์กร             
เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดแพร่ เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี             
เคารพในสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด ดำเนินโครงการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน ซึ่งทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน          
ในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรมีความซื่อสัตย์ 
และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น จากผลการดำเนินงานการพัฒนาการเมือง
และการบริหาร ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้รับใบประกาศนียบัตร                 
เชิดชูเกียรติเป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส         
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
“หน่วยงานที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม 99.37 คะแนน” 

 



๑๐ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ 5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
นายก อบจ.แพร่ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในจังหวัดแพร่    
จำนวน 70 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 54,839,214.- บาท ได้แก่              
การปรับปรุงซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนลูกรัง และถนนลูกรังด้วยดินซีเมนต์ เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
และการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร การขุดลอกแหล่งน้ำ การก่อสร้าง               
ฝายชะลอน้ำ และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้สามารถเก็บน้ำได้ปริมาณมากข้ึน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง และดำเนินการพัฒนา
อาคารสถานที่สำหรับการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น  
ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถสัญจรไปมาด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สิน และการประกอบกิจกรรมสาธารณะได้สะดวกปลอดภัย 

   6. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
 ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,367,298.- บาท เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ โดยได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และประชาชน           
ในพ้ืนที่ ทำให้มีพ้ืนที่ป่าไม้มากข้ึนและทำให้มีแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ของประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น ทำให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิต             
อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและมีความสุข 

 7. นโยบายด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร    
 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการพัฒนาด้านการคมนาคม 

และแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน จำนวน 191 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 7,029,742.88 บาท 
โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืน/หน่วยงานอ่ืน              
จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ในจังหวัดแพร่มีกรอบการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และทำให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนตรงตามเป้าหมายและนโยบาย มีแผนพัฒนาท้องถิ่น
สำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ทำให้การพัฒนาดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและ                
เกิดความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดแพร่ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้ง      
ทำให้ประชาชนมีถนนที่สะดวกในการเดินทางและการขนส่ง และมีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียงมากยิ่งขึ้น 



๑๑ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   ตามที่กระผมได้แถลงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
นายก อบจ.แพร่ ในรอบปีที่ผ่านมานั้น กระผมตระหนักว่านโยบายการพัฒนาที่ได้แถลงไว้           
  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ถูกนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
  เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน             
  ชาวแพร่ได้เป็นอย่างดีนั้น เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน            
  ชาวแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  องค์กรภาครัฐ              
  ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ ซึ่ งกระผม          
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน            
  ในจังหวัดแพร่ พ่ีน้องประชาชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดบริการสาธารณะ
  แก่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี             
  ตามกรอบอำนาจหน้าที่ ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ได้รายงาน    
ประธานสภา อบจ.แพร่ แสดงผลการปฏิ บั ติ งานตามนโยบายของนายกองค์ การบริหารส่ วน 
ประธานที่ประชุม. จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566  

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านใดจะอภิปราย            
หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ 
 ถ้ าไม่ มี เป็ น อัน ว่ าสภาฯ  แห่ งนี้ รับท ราบ รายงานแสดงผล                    
การปฏิบัติ งานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
ประจำปี พ.ศ.2566 

 

ที่ประชุม  รับทราบอเชิญท่านเลขานุการ 
 
นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 
ประธานสภา อบจ.แพร่  5.2 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ประธานที่ประชุม เพ่ิมเติม ครั้งที่  5/2567 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3/2567, แก้ไขครั้งที่                      
. 8/2567 และแก้ไข ครั้งที่ 9/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ    

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ข้าพเจ้าขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2567 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567, แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 
และแก้ไข ครั้งที่ 9/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นการดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเสนอทุกท่านแล้ว  

 
 
 



๑๒ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ  เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
นายก อบจ.แพร่ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548                
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น            
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภา                 
 ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร       
 ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชน                  
 ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับตั้ งแต่วันที่ประกาศใช้                
 และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอแจ้งให้สภาองค์การ             
 บริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้รับทราบ 
   

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านใดจะอภิปราย            
ประธานที่ประชุม หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ 

 ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาฯ แห่งนี้รับทราบประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้ง ที่ 5/2567 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567, 
แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 และแก้ไข ครั้งที่ 9/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
. 

ที่ประชุม  รับทราบอ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 
ประธานสภา อบจ.แพร่  5.3 ญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
ประธานที่ประชุม งบประมาณ พ.ศ.2567 กองช่าง 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   สำหรับระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 เป็นต้นไป กระผมใคร่ขอ

อนุญาตให้นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์  รองปลัดองค์การบริหารส่วน              
จังหวัดแพร่ เป็นผู้นำเสนอ ครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
รองปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ขอเสนอญั ตติ  ขออนุมัติ                   

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองช่าง จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,142,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่ งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)                
.                    

 
 
 



๑๓ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์ ซึ่ งสภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  ได้ มี มติ เห็ นชอบอนุ มั ติ ให้                         
รองปลัด อบจ.แพร่ ใช้จ่ ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือแก้ ไขปัญหา                 
 ความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน ในคราวประชุมสภาองค์การบริหาร         
 ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่                   
 12 มีนาคม 2567 เนื่ องจากหน่ วยงานผู้ประสานแผนพัฒนาฯ และ                      
 ขอสนับสนุนงบประมาณ ไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างให้องค์การบริหาร                    
 ส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินโครงการตามเงื่อนไขได้ รายละเอียด ดังนี้ 
  1. โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยแม่ยางหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยางฮ่อ 

เชื่อม ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ งบประมาณทั้งสิ้น 
841,000.- บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ได้เสนอโครงการ
ผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ยางฮ่อ ได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกโครงการฯ โดยให้เหตุผลว่า 
เนื่องจากพ้ืนที่ดำเนินโครงการไม่มีความพร้อม และไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดำเนินการโครงการตามเง่ือนไขได้ 

  2. โครงการขุดลอกลำน้ำแม่หล่าย บ้านบุญเจริญ หมู่ที่  8                 
ตำบลแม่หล่ าย  อำเภอเมื องแพร่  จั งหวัดแพร่  งบประมาณ ทั้ งสิ้ น 
301,000.- บาท ซึ่ งเทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้เสนอโครงการผ่าน
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาเทศบาลตำบลแม่หล่าย 
ได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกโครงการฯ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากพ้ืนที่
ดำเนินโครงการเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งของสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดแพร่ ทำให้พ้ืนที่ทับซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน               
จึงไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดำเนินการ
โครงการตามเงื่อนไขได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ                 
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2566 ข้อ 97                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก   
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ ใช้จ่าย                 
เงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน                    
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป       

  
 
 



๑๔ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการ 
รองปลัด อบจ.แพร่ ใช้ จ่ ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 โครงการ                              
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,142,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)                       
 รายละเอียดโครงการได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
 ทุ กท่ านแล้ ว จึ งขอเสนอเพ่ื อให้ สภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่                   
 ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการ              
ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.4 

  ข้อ 5.4 ญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
รองปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติขออนุมัติสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์แม่น้ำยม  
บ้านน้ำโค้ง หมู่ที่ 4 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ขนาดสันฝาย 
กว้าง 12.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พิกัด E607717 
N1989964 ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่กำหนด 
งบประมาณจำนวน 4,942,200.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพัน-             
สองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มีมติเห็นชอบ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน ในคราวประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28 มีนาคม 2567 เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่จะดำเนิน
โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีหินเป็นจำนวนมาก 

 
 
 



๑๕ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                        
รองปลัด อบจ.แพร่ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ                 
 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2566 ข้อ 97                 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก           
 สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ ใช้จ่าย                 
 เงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน                    
 ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน              
 ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป       
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ             
 บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติ ยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม                     
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน                      
 4,942,200.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)                     
 จึงขอเสนอเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการ              
ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.5 

  ข้อ 5.5 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่าย              
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองช่าง 
  ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
รองปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2567 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ตามมติอนุมัติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันอังคารที่ 
12 มีนาคม 2567 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง              
ด้วยหินคลุก สายทุ่งนาปงพร้าว - บ้านผาสุก หมู่ที่ 6 ตำบลร่องกาศ เชื่อม หมู่ที่ 11 
ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร          
ที่จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านแล้ว.  

 



๑๖ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย               
รองปลัด อบจ.แพร่ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563         
 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไข        
 เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ           
 ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ           
 อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป                       

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.6 
  ข้อ 5.6 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2567 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติขออนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือใช้สำหรับดำเนินการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ 
แม่น้ำยม จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2567  จำนวน 2  โครงการ งบประมาณ จำนวน 
11,694,500.- บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
นายก อบจ.แพร่ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ             
 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8               
 เงินสะสม ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้               
 โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 



๑๗ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ  ดั งนั้ น องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  จึ งขออนุมัติ ต่อสภา               
นายก อบจ.แพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี              
. งบประมาณ  พ .ศ .2567 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจำนวน                          
. 11,694,500.- บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)               
. ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

 จึงขอเสนอเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม          

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณจำนวน 
11,694,500.- บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

    

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน 2 โครงการ 
ประธานที่ประชุม งบประมาณจำนวน 11,694,500.- บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่น-                 
   สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.7 
  ข้อ 5.7 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติขออนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้ งสิ้ น 
11,491,900.- บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ             
 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8               
 เงินสะสม ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้               
 โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1 ) ให้ กระทำได้ เฉพาะภารกิจซึ่ งอยู่ ในอำนาจหน้าที่ ของ              
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
 



๑๘ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
นายก อบจ.แพร่ บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ         
. พ.ศ.2567 จำนวน 3 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,491,900.- บาท  
. (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

 จึงขอเสนอเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม          
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน 3 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 
11,491,900.- บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

    

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน 3 โครงการ                 
ประธานที่ประชุม รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,491,900.- บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่น-      
   หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   
      ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.8 
  ข้อ 5.8 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2567 กองช่าง 
  ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
รองปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติอนุมัติ ใช้จ่ าย                  

เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน          
ของประชาชนโดยเร่งด่วน จำนวน 9 โครงการ รวมงบประมาณทั้ งสิ้น 
5,528,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ             
 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8               
 เงินสะสม ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้               
 โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
 



๑๙ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์  ดั งนั้ น องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  จึ งขออนุมัติ ต่อสภา           
รองปลัด อบจ.แพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี              
. งบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 9 โครงการ รวมงบประมาณทั้ งสิ้ น                      
. 5 ,528 ,000 .- บาท (ห้ าล้ านห้ าแสนสองหมื่ นแปดพันบาทถ้วน )                      
. รายละเอียดตามที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
. ทุกท่านแล้ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม          

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน 9 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
5,528,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

    

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน 9 โครงการ                 
ประธานที่ประชุม รวมงบประมาณทั้ งสิ้ น 5,528,000.- บาท (ห้ าล้านห้ าแสนสองหมื่น -                        
   แปดพันบาทถ้วน)   
      ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.9 
    ข้อ 5.9 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี                  
.   งบประมาณ พ.ศ.2567  

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
รองปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 

แจ้งความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ.2567 เพ่ือนำมาโอนเพ่ิมและโอนตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน                
4 แผนงาน 20 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,144,80๐.- บาท (สิบห้าล้าน-                
หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ พันแปดร้อยบาทถ้วน) สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ                  
และจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้อง ขอโอนลด ขอโอนเพ่ิม และขอโอน 
ไปต้ังจ่ายรายการใหม ่ดังนี้ 

 
 
 



๒๐ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์ โอนลด 
รองปลัด อบจ.แพร่  1. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 ขอโอนลด จำนวน 7 รายการ  เป็นเงิน 191,๐๐๐.- บาท 

2. กองคลัง  
  ขอโอนลด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 114,8๐๐.- บาท 
 3. กองสาธารณสุข  
                                      ขอโอนลด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 362,000.- บาท 
 4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   ขอโอนลด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 79,000.- บาท 
 5. กองช่าง  
  ขอโอนลด จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 14,398,000.- บาท 
 รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 15,144,80๐.- บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 5 รายการ   
 เป็นเงิน 191,๐๐๐.- บาท 

2. กองคลัง ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 114,8๐๐.- บาท 
 3. กองสาธารณสุข ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                                      จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 362,000.- บาท 
 4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ  
  เป็นเงิน 79,000.- บาท 
 5. กองช่าง ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 14,398,000.- บาท 

รวมโอนไปตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ทั้ งสิ้ น  จำนวน 20  รายการ                                  
เป็นเงิน 15,144,800.- บาท 

  สำหรับรายละเอียดที่ขอโอนลด โอนเพ่ิม และโอนไปตั้งจ่าย             
 เป็นรายการใหม่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้แจกจ่ายให้กับ                  
 ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไว้พิจารณาก่อนเข้าประชุมแล้ว 

เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอน                    
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
 จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567                 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ           
ที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่            
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 



๒๑ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภา อบจ.แพร่ หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ                    
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ                
ประธานสภา อบจ.แพร่  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.10 

 5.10 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

     ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
รองปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 กองการเจ้าหน้าที่  แจ้งความประสงค์ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง                
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 จำนวนทั้งสิ้น 1 รายการ ดังนี้
 กองการเจ้าหน้าที่ 
 ข้อความเดิม 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หน้า 169 
ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 
4 ประตู จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 3,600.- บาท รายละเอียด ดังนี้ (กองการเจ้าหน้าที่) 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์  - ขนาดไม่น้อยกว่า 1187 x 408 x 878 เซนติเมตร 
รองปลัด อบจ.แพร่  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ

หน่วยงานรัฐ 
 - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าชำรุด 
 - เป็ น ไป ต ามห นั งสื อ ก รม ส่ ง เส ริ ม ก ารป กครอ งท้ อ งถิ่ น                
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7509 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม 2565 
 
 
 
 



๒๒ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์  ข้อความใหม่ 
รองปลัด อบจ.แพร่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หน้า 169 

ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 
4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 3,600.- บาท รายละเอียด ดังนี้ (กองการเจ้าหน้าที่) 

  - ขนาดไม่น้อยกว่า 1187 x 408 x 878 เซนติเมตร 
  - เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์                

ของหน่วยงานรัฐ 
 - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าชำรุด 
 - เป็ น ไป ต ามห นั งสื อ ก รม ส่ ง เส ริ ม ก ารป กครอ งท้ อ งถิ่ น                
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7509 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม 2565 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึงขอเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖7  
ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.11 
 
 



๒๓ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ข้อ 5.11 ญัตติขอความเห็นชอบขออนุญาตใช้พ้ืนที่ห้องประชุม
ประธานสภา อบจ.แพร่ ลานวัฒนธรรม เพ่ือจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส่วนภูมิภาค 

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบอนุญาตใช้พ้ืนที่ห้องประชุม
ลานวัฒนธรรม เพ่ือจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส่วนภูมิภาค 
 ด้วยจังหวัดแพร่ ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสมัครจัดตั้ง 
TCDC สาขาภูมิภาคแห่งใหม่ ในจังหวัดแพร่ และได้คัดเลือกให้จังหวัดแพร่
เป็นจังหวัดที่ เข้าร่วมการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)                   
โดยมอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนเป็นฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูล                       
ตามแบบฟอร์มการสมัคร เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
ส่วนภูมิภาค และจังหวัดแพร่ได้ เสนอพ้ืนที่ห้องประชุมลานวัฒนธรรม      
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(TCDC) และต่อมาสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)                   
ได้คัดเลือกให้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวบั งเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของการจัดตั้ง                    
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดแพร่                        
จึงขอใช้ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 เพ่ื อให้การปฏิบัติ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                    
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535    
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 9)  
พ.ศ.2553 ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ              
อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการ            
ส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ             
ส่วนท้องถิ่นนั้น     
 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้วิทยาลัยชุมชนแพร่         
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ของการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
ส่วนภูมิภาค ใช้พ้ืนที่ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เพ่ือจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดแพร่ 
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ทุกท่านแล้ว 
 จึ งเรียนมาเพ่ื อ ให้ สภ าองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                       
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 



๒๔ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ  ผมขอเรียนชี้ แจงเพ่ิมเติม ศูนย์สร้างสรรค์ งานออกแบบ (TCDC)           
นายก อบจ.แพร่ ตามปกติเขาจะจัดตั้งในจังหวัดใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่        
. จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
. (องค์การมหาชน) CEA เขาจะเป็นผู้ดำเนินการเอง ในปีนี้เป็นปีแรกที่เขา              
. จะขยายในส่วนภูมิภาค และได้ขอความร่วมมือกับองค์กรปกครอง                
. ส่วนท้องถิ่น โดยจะเริ่มจัดตั้งครั้งแรก 10 จังหวัด มีเสนอไป 24 จังหวัด                 
. ก็จะต้องมีการคัดเลือกกัน ทาง CEA เขาจะคัดเลือกว่าจะเอาจังหวัดไหน                  
. บางจังหวัดที่ไม่มีการเสนอโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะได้คะแนนน้อย 
. ผลสุดท้าย 10 จังหวัด มีจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ผ่านการประเมิน ในการนี้ 
. จังหวัดแพร่ได้เสนอใช้ห้องประชุมลานวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วน               
. จังหวัดแพร่ เพ่ือดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)                
. จึงได้มานำเรียนขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำหรับ                  
. งบประมาณโดยคร่าวๆ งบประมาณในปีแรกที่ ใช้ในการดำเนินการและ                 
. ปรับปรุงต่างๆ ทาง CEA จะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด ทางองค์การบริหารส่วน               
. จังหวัดแพร่จะเป็นผู้ปรับปรุงภายนอกให้มีรูปลักษณ์ที่ดีครับ ผมจะขอเชิญ            
. ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ มาช่วยอธิบายเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิด              
. ความกระจ่างกับท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ   
ประธานสภา อบจ.แพร่    ขอเชิญท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ครับ     
ประธานที่ประชุม 

ดร.ประทีป  บินชัย  เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดแพร่ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผม ดร.ประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่               
ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณหลายๆ ฝ่ายที่ให้ข้อมูล ซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนแพร่
เป็นผู้ดำเนินการก็จริง แต่ได้รับข้อมูลสนับสนุนหลายๆ อย่าง จากทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จากหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ เพ่ือนำข้อมูลไปเสนอ 
เพ่ือขอจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส่วนภูมิภาค ตามที่ท่านนายกฯ 
เรียนให้ทุกท่านได้ทราบแล้วว่า มีจังหวัดที่เสนอชื่อเข้าไปจำนวน 24 จังหวัด 
และเขาทำการคัดเลือกเพียง 10 จังหวัด และจังหวัดแพร่ก็เป็นจังหวัดที่ได้รับ
การคัดเลือก เป็นจังหวัดม้ามืดเหนือความคาดหมาย สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) Creative Economy Agency หรือ CEA 
เป็นองค์การมหาชนที่ดูแลเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และในหน่วยงานก็จะมี        
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Thailand Creative & Design Center หรือ TCDC 
ก่อนหน้านี้มีการจัดตั้งศูนย์ TCDC ใหญ่ อยู่ 4 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา ต่อมาเขาต้องการ
ขยายในส่วนภูมิภาคเพ่ิม โดยเพ่ิมมาอีก 10 แห่ง มีงบประมาณจัดสรร       
.         
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ดร.ประทีป  บินชัย ขององค์กรนี้มา เราก็เสนอไป ปรากฏว่าได้รับการคัดเลือก ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ถือว่าเป็นโชคดีของจังหวัดแพร่ แบบที่จังหวัดอ่ืนอีกหลายๆ  จังหวัด          

ไม่มีโอกาส และเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีสถานศึกษาในระดับปริญญาตรีสนับสนุน           
เขาจึงให้ทางวิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลต่างๆ ที่เรานำเสนอไป
ก็เกี่ยวกับเรื่องงานที่ต้องใช้ Creative ในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจขึ้นมา            
ทุกเรื่องที่เราเสนอไป ทั้งเรื่องไม้ ผ้า อาหาร การท่องเที่ยว แต่สุดท้าย            
ทาง CEA เขาลงมาดูพ้ืนที่แล้ว เขาสรุปให้รูปแบบของเมืองแพร่เป็น Forest Lab 
เน้นเรื่องของไม้ เพราะว่าจังหวัดอ่ืนไม่มีเลย เรื่องไม้ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ
ปลายน้ำ เรื่องของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ต่างๆ ที่เรามีอยู่  รวมไปถึง
เรื่องของ Carbon Credit จะมารวมอยู่ตรงนี้ แต่ตรีมของเขาก็คือ ให้เรา 
เป็นเรื่องไม้ แต่จริงๆ แล้ว เราใช้ทุกอย่าง พ้ืนที่ตรงนี้ เราใช้ได้ทุกอย่าง                
ที่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร ผ้า การท่องเที่ยว 
ลักษณะเหมือนเป็นศูนย์บ่มเพาะ เขาเรียกว่ามโหรสพคลังปัญญา และ           
เรื่องของสถานที่จัดตั้งศูนย์ ตรงนี้ทาง CEA เขาไปดูมาหลายที่ แต่เขาพอใจ
พ้ืนที่ตรงนี้ เขาบอกว่าตรงนี้เหมาะ เพราะว่าจะเป็นศูนย์รวมที่มีประชาชน
มารวมตัวกันอยู่แล้ว การเปิด - ปิด การเข้าออกก็สอดคล้องกับอุดมการณ์    
ของ CEA คือ เขาไม่เน้นเวลาราชการ ใช้หลังเวลาราชการ ปิด 2 - 3 ทุ่ม          
แต่ถ้าไปใช้สถานที่ที่ เป็นหน่วยงานราชการ 5 โมงเย็น เขาก็ปิดแล้ว          
และหลายๆ จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกก็เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ถ้าส่งไปเป็นหน่วยงานอ่ืนก็มักจะไม่ได้ อย่างเช่น จังหวัดเชียงราย ก็ใช้สถานที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเช่นกัน ภาคเหนือมี 4 จังหวัด       
จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดพิษณุ โลก และจังหวัดอุตรดิตถ์            
ภาคอีสาน 4 จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ 
และจังหวัดอุบลราชธานี ภาคใต้ 2 จังหวัด จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดปัตตานี          
ที่เขาคัดเลือกมา เขาก็ดูแล้วว่าจะสร้างสรรค์ตรงไหนได้เป็นหลัก เขาก็มาดูให้เรา
ดังนั้นจังหวัดแพร่ถือว่าโชคดี ที่เราใช้คำว่า TCDC ที่ย่อมาจาก Thailand        
Creative & Design Center แต่ความจริงแล้วก็คือ PCDC ที่ย่อมาจาก      
Phrae Creative & Design Center ของเรานี่เอง จึงขออนุญาตนำเรียน              
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณาครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่ านผู้ อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่  ที่ ได้ชี้ แจง
ประธานสภา อบจ.แพร่ รายละเอียดให้ทราบครับ  
ประธานที่ประชุม  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ                 
   เชิญท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 

นางมยุรี  ยาวิชัย   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางมยุรี  ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 
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นางมยุรี  ยาวิชัย  จากการที่ดิฉันได้รับฟังคำแถลงในญัตตินี้  จริงๆแล้ว ถ้าพูดถึง              
ในภาพรวมของจังหวัด โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดี เพ่ือในอนาคต   
เราจะได้ยกระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ก็จะได้มีคนเข้ามาทำงานในพ้ืนที่              
และเป็นเรื่องของการออกแบบ อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ก้าวหน้าในอนาคต            
ได้อย่างดียิ่ง แต่ดิฉันมีความกังวลใจเล็กน้อย เนื่องจากว่าทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ของเรา ได้ปรับปรุงสถานที่ตรงนี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นห้องประชุม 
ลานวัฒนธรรม ซึ่งก่อนหน้านี้หากมีการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ            
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเดินขึ้นไปประชุมที่ห้องประชุมอาชาพัฒนา อาคารใหม่ 
ชั้น 3 เดินขึ้นไปชั้นบนก็เหนื่อย และนี่คือวัตถุประสงค์หลักที่เราปรับปรุง
ห้องประชุมลานวัฒนธรรมแห่งนี้ เราปิดห้องสมุดของเล่นเด็ก เพ่ือมาทำเป็น
ห้องประชุมลานวัฒนธรรม ที่ผ่านมาท่านจะเห็นว่าจากการอบรมผู้สูงอายุ    
ในหลายๆ รุ่นนั้น เราได้ใช้ประโยชน์จากห้องประชุมลานวัฒนธรรมนี้               
เป็นอย่างยิ่ง และนอกจากนี้ก็มีการจัดประชุมอีกหลายๆ คณะ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ของเรา มีสถานที่ เยอะแยะมากมายทั่วจังหวัด แต่เรา                
ไม่สามารถใช้เป็นที่ประชุมได้ และหน่วยงานนี้น่าจะเป็นหน่วยงานที่นั่งอยู่กับที่ 
มีการทำงานในห้วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ในมุมมองของดิฉันขอตั้งคำถามว่า             
1. สถานที่นี้จะใช้ประโยชน์ตลอดระยะเวลาหรือไม่ ใช้ทุกวันหรือไม่ และ   
เราสามารถไปใช้ห้องประชุมนี้ร่วมกันได้หรือไม่ 2. ถ้าจะต้องพิจารณาต่อไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีสถานที่อ่ืนที่เราสามารถให้ใช้ได้หรือไม่     
เรามีสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น  ที่ตั้งอยู่อำเภอสูงเม่น ซึ่งดิฉันมองว่า          
ณ วันนี้ยังใช้ประโยชน์ได้น้อย และจะมีการปรับปรุงด้านหน้าอีก ถ้าหาก
สามารถใช้ประโยชน์ได้ ลองพิจารณาสถานที่นี้แทนได้หรือไม่ ไม่ขัดข้องนะคะ
แต่ขอตั้งข้อสังเกตไว้ว่า หากมีการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ การประชุม          
ของหน่วยงานอ่ืน ของพ่ีน้องประชาชน ที่เขามาขอใช้สถานที่ ท่านจะใช้
สถานที่ใดในการแก้ไขปัญหา และช่วยตอบคำถามด้วยว่า ท่านจะมาใช้
ประโยชน์ในสถานที่แห่งนี้ตลอดระยะเวลาหรือไม่ พ่ีน้องประชาชนสามารถ
ใช้ห้องประชุมแห่งนี้ร่วมกับหน่วยงานของท่านได้หรือไม่ อนุญาตสอบถาม
ขอบคุณค่ะ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานที่ประชุม                      ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกฯ ตอบข้อซักถาม ครับ   

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภา 
นายก อบจ.แพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

สำหรับการที่เขาตัดสินใจให้จังหวัดแพร่ ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (TCDC) ส่วนภูมิภาคนี้ มีเงื่อนไขต่างๆ มากมาย กรณีว่าศูนย์
จะต้องตั้งอยู่ ในที่ชุมชน ผู้ที่จะมาใช้สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก                   
มาใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกชนชั้น ศูนย์แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่เขาจะมา
พบปะเพ่ือปรึกษาหารือกัน จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา         
.                

 



๒๗ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ เช่น ถ้าอยากจะออกแบบสิ่งประดิษฐ์ไม้ จะทำยังไงเพ่ือที่จะสามารถจูงใจ 
นายก อบจ.แพร่ ลูกค้าได้ จะผลิตลายผ้าต้องทำยังไง ทุกคนสามารถมาใช้ศูนย์นี้ เป็นศูนย์               
. สร้างสรรค์ได้ และศูนย์นี้จะตั้งอยู่ถาวร ไม่ใช่ว่าตั้งแล้วเลิกไป สำหรับเรื่อง              
. การใช้ห้องประชุมที่ท่านถามว่า หากมีความต้องการใช้ห้องประชุมแล้วเรา             
. จะไปประชุมกันที่ไหน บางครั้งเราก็ไปใช้ห้องประชุมที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำ             
. ซึ่งที่นั่นสถานที่ก็ใหญ่พอสมควร แต่อาจจะไม่มี พ้ืนที่ภายนอกเช่นที่นี่                  
. ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จะนำเสนอปรับปรุง             
. กองช่างเก่าที่ เป็นโรงรถ จะปรับปรุงเปลี่ยนเป็นห้องประชุมแห่งใหม่                    
. แต่ว่าจุดประสงค์จริงๆ ของศูนย์ TCDC นี้ จะต้องเป็นที่เข้าออกได้สะดวก             
. อยู่ในแหล่งชุมชน การเข้าออกก็ง่าย ศูนย์ TCDC นี้ผมคิดว่า จะเป็นศูนย์             
. ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆ ของจังหวัดแพร่ได้ โดยการออกแบบ              
. ดีไซน์สินค้าต่างๆ ให้ดีขึ้นและทันสมัยยิ่งขึ้น จะมีนักวิชาการต่างๆ มาช่วย                   
. ให้ข้อมูล ช่วยออกแบบ ถ้าออกแบบแล้วนำไปเสนอเพ่ือค้าขายให้ดียิ่งขึ้น             
. ไม่เพียงแต่เรื่องไม้ สามารถทำได้ทุกอย่าง แค่เน้นเรื่องไม้เท่านั้น ซึ่งผมคิดว่า .
 ถ้าเราพลาดโอกาสครั้งนี้ก็จะเป็นการยากที่จะได้โอกาสในครั้งต่อไป                  
. อย่างไรก็ตามขอนำเรียนให้ทุกท่านทราบว่า เรื่องงบประมาณก็ยังเป็นภาระ .
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อยู่  เพราะในปีแรกทางศูนย์ใหญ่                 
. จะจัดงบประมาณทุกอย่างมาให้หมด รวมถึงเจ้าหน้าที่ แต่ในปีต่อๆ ไป       
ดยงบประมาณขององค์การบริหาจะต้องเป็นการบริหารโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
 ขอนำเรียนให้ทุกท่านทราบ เพราะผมคิดว่าจังหวัดแพร่ของเรา เรื่องเศรษฐกิจ
 ค่อนข้างที่จะล้าหลังกว่าจังหวัดอ่ืน จึงคิดว่าถ้าได้ศูนย์นี้มาก็จะเป็นประโยชน์       
 กับจังหวัดของเราได้มากขึ้น ขอบคุณครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จะชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ครับ    

 

ดร.ประทีป  บินชัย  เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดแพร่ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามที่ท่านนายกฯ นำเรียน เขาจะมาอยู่กับเราตลอด โดยใน 2 ปีแรก 
เขาจะมีงบประมาณมาให้เราทั้งเรื่องการปรับปรุงสถานที่ตามรูปแบบของเขา 
ซึ่งใช้พ้ืนที่ 300 ตารางเมตร จะประกอบไปด้วย Creative Lab และพ้ืนที่  
ที่เปิดให้สำหรับคนที่อยากมาใช้ มีห้องสมุด มีสื่อต่างๆ ให้เรียนรู้ทั้งหมด 
สมมุติว่าตอนเย็นพ่อแม่ลูกพากันมาเล่นกีฬา ลูกนั่งทำการบ้านรออยู่ในนี้ก็ได้ 
มาเรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ เป็นบรรยากาศที่ช่วยบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ด้วย
และที่สำคัญที่สุดคือเป็นไอเดียที่ เราขายไปและเขารับไว้ ซึ่งเขามองว่า  
จังหวัดแพร่มีตำนานเรื่องไม้ และมีไม้เยอะมาก เราไม่อยากเห็นจังหวัดแพร่ 
..                  

 
 



๒๘ 
 

ดร.ประทีป  บินชัย ขายไม้เป็นแค่ท่อนซุง ไม่ได้มีการแปรรูป ไม่ได้มีการนำไปทำอย่างอ่ืน          
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ซึ่งจะทำให้เกิด Value chain เรื่องอ่ืนก็คล้ายๆ ลักษณะเดียวกัน ตอนนี้                
. เราต้องสู้กันที่ดีไซน์ ถ้าดีไซน์เราสู้เขาไม่ได้ เราก็ขายสู้เขาไม่ได้เช่นเดียวกัน        
. ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับจังหวัดแพร่มาก ในฐานะที่ผมเป็นนักการศึกษา         
. ผมเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่ง เป็นโอกาสที่หลายๆ จังหวัดอยากได้ครับ  
. ขอบคุณครับ. 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่                       
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบขออนุญาต  
ใช้พ้ืนที่ห้องประชุมลานวัฒนธรรม เพ่ือจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(TCDC) ส่วนภูมิภาค 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยชุมชนแพร่
ประธานสภา อบจ.แพร่ ใช้พ้ืนที่ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดตั้ง
ประธานที่ประชุม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดแพร่ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.12 

 ข้อ 5.12 ญัตติขออนุมัติโอนลด โอนเพ่ิมงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 
 ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
รองปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติโอนลด โอนเพ่ิม
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ทุกท่านแล้ว 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563                
หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 



๒๙ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนลด โอนเพ่ิม
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ โอนลด โอนเพิ่มงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567                     
ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.13  

 ข้อ 5.13 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 
 ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
รองปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  ขอเสนอญั ตติ ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองช่าง 
จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านแล้ว 
  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จงึเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  
 
 
 



๓๐ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ   

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอหรือไม่      
ประธานที่ประชุม  ขอเชิญกุลชา  บัญสว่าง ครับ 

นางกุลชา  บัญสว่าง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางกุลชา บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอวังชิ้น เขต 1 
  วันนี้ขออนุญาตได้นำเรียนปัญหา ฝากเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ               
ถึงท่านนายกฯ 2 - 3 เรื่อง ในเขตพ้ืนที่อำเภอวังชิ้น 1. เรื่องโครงการใช้จ่าย 
เงินสะสม ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แห่งนี้ได้อนุมัติงบประมาณ             
ในส่วนของพ้ืนที่ตำบลนาพูน พ่ีน้องชาวบ้านฝากมาว่าขอให้ช่วยเร่งดำเนินการ 
โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ซึ่งในพ้ืนที่ตำบลนาพูนมีความจำเป็น             
อย่างยิ่ง ในช่วงฤดูแล้งเราต้องการที่กักเก็บน้ำเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเกษตร
ขอฝากเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ ขอให้ท่ านช่วย                    
เร่งดำเนินการให้ด้วย และการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์พ้ืนที่แม่น้ำยม   
บ้านใหม่กลาง หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น ก็ขอฝากท่านนายกฯ ช่วยเร่งดำเนินการ 
เพ่ื อให้ พ่ีน้ องประชาชนได้ ใช้ประโยชน์ จากโครงการของเราด้ วยค่ะ                 
2. เรื่องเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์พื้นที่ถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตอนนี้ท่านสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่านก็อาจจะ
ประสบปัญหาเหมือนดิฉัน พอเราไปลงพ้ืนที่พ่ีน้องประชาชนก็จะถามว่า
ทำไมไฟดับ ทำไมไฟไม่ติด ขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ ว่า 
ช่วยเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วย เพราะว่าถนนบางสายมีเสาไฟ 20 ต้น  
มี 15 ต้นที่ดับ เหลือแค่ 5 ต้นที่สามารถส่องสว่างได้ เรื่องนี้เป็นความเดือดร้อน 
ของพ่ีน้ องประชาชนจริงๆ  ค่ ะ 3 . เรื่องถนนสาย พร.ถ 1 -0041                 
สายบ้านแม่บงใต้ - บ้านนาเวียง ซึ่งถนนสายนี้ถ้าเกิดฝนตกก็จะมีปัญหา               
ดินสไลด์ลงมาบริเวณถนนตลอด ทำให้ พ่ีน้องประชาชนเกิดอุบัติ เหตุ                     
เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดี ในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
ส่งเครื่องจักรไปทำความสะอาด ไปขุดลอกให้ แต่ทุกปีก็จะมีปัญหานี้ตลอด 
ขอฝากเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ เราจะมีวิธีใดที่จะช่วย
แก้ไขปัญหาอย่างถาวรได้ ขอบคุณค่ะ 

 



๓๑ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม           
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านอรรถพล  คำมีสว่าง ครับ 

นายอรรถพล  คำมีสว่าง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายอรรถพล  คำมีสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 3 
 กระผมขอสอบถามผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านผู้บริหาร               
กรณีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และใช้จ่ายเงินสะสม กรณีจัดซื้ออุปกรณ์
การแพทย์ ครุภัณฑ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ มอเตอร์ไซค์ ตามแผนในข้อบัญญัติ
ต้องใช้เวลาอีกนานหรือไม่ จึงจะได้อุปกรณ์เหล่านี้มา เพราะว่าตอนนี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพ้ืนที่ของผมซึ่งมีอยู่หลายแห่ง 
ตอนนี้ใกล้จะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้ว แต่ว่าครุภัณฑ์ที่ได้               
มีเครื่องซักผ้าเพียงเครื่องเดียว แต่อุปกรณ์การแพทย์ยังไม่ได้รับ จึงอยากจะ
สอบถามผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านผู้บริหารว่าติดขัดตรงไหน                      
จะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ ถึงจะได้อุปกรณ์เหล่านี้ เพ่ือที่จะนำไปบริการ
ให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านอรรถพล  คำมีสว่าง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม           
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ตอบข้อซักถาม ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภา 
นายก อบจ.แพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  สำหรับกรณี แรก เรื่องเกี่ ยวกับ โครงการใช้จ่ าย เงินสะสม                 
. ผมค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกัน เพราะว่าโครงการต่างๆ ที่เป็นโครงการ             
. ปกติเองก็ยังดำเนินการไม่ค่อยจะทัน โครงการใช้จ่ายเงินสะสมก็มีเพ่ิมเติม .
 ขึ้นมาอีกหลายโครงการ เช่นกรณีโครงการใช้จ่ายเงินสะสมของตำบลนาพูน .                 
 มีการดำเนินการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ 4 ตัว ถ้าเกิดกรณีคล้ายๆ อย่างนี้  
. เราก็จะไปสร้างให้ 1 ตัว ที่ทำง่ายๆ เข้าถึงง่ายๆ บางแห่งก็เข้าถึงได้ยาก              
. จะใช้เวลานาน ถ้าใช้เวลานานที่อ่ืนก็จะมีอีก การแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ประชาชน                    
. ที่คอยความหวังอยู่อย่างน้อยเราก็จะไปทำ สมมติว่าเราไปทำทั้งเงินใช้จ่าย
 เงินสะสม เงินงบประมาณ รวมแล้ว 4 ตัว เราก็จะไปแก้ไขปัญหาให้                 
.สัก 1 ตัวก่อน อันนี้เป็นแนวทางที่คิดว่าน่าจะทำ และได้ปรึกษาหารือกับทางกองช่าง 
 
 
 



๓๒ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ เพ่ือที่ให้งานทั้งหลายจะได้กระจายไปทั่วจังหวัด ถ้าจะรอให้ 4 ตัวเสร็จก่อน 
นายก อบจ.แพร่ ที่อ่ืนก็ไม่ต้องไปทำครับ อันนี้เป็นแนวทางที่จะเรียนให้ทราบ สำหรับเรื่อง          
. ฝายแกนดินซีเมนต์พ้ืนที่แม่น้ำยม บ้านใหม่กลาง หมู่ที่  10 ตำบลวังชิ้น               
. อันนี้เป็นฝายแกนดินซีเมนต์ในแม่น้ำยมขนาดใหญ่ ซึ่งเราได้ใส่โครงการไว้ใน             
. โครงการใช้จ่ายเงินสะสมเช่นกัน ในขณะเดียวกันเราก็ได้ของบประมาณจาก           
. รัฐบาลเช่นเดียวกัน ผมคิดว่าถ้าเราได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เราก็จะ          
. ยกเลิกโครงการที่ ไปอยู่ ในใช้จ่ายเงินสะสมนี้  เพ่ือประหยัดงบประมาณ              
. ผมได้สอบถามไป เขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังพิจารณากันอยู่ ถ้าใช้งบประมาณ           
. ของรัฐบาลจะเป็นการจ้างเหมา ถ้าใช้งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมจะเป็นทำเอง .
 ถ้าทำเองเครื่องจักรของเราจะต้องไปอยู่ในพ้ืนที่นั้นประมาณไม่ต่ำกว่า 3 เดือน           
. จึงขอนำเรียนให้ทุกท่านทราบ ส่วนเรื่องเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์                
. เป็นความจริงที่ตอนนี้มีปัญหา เสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์รุ่นแรกๆ                   
. มีปัญหามาก เพราะว่ามันหมดอายุ  และบางแห่งก็มีปัญหาตรงที่ ว่า                 
. เมื่อก่อนตอนเราไปติดตั้งเป็นพ้ืนที่โล่ง ปัจจุบันมีต้นไม้ขึ้นสูงหมดแล้ว                      
. ไปบังแผงโซล่าเซลล์ของเรา เรื่องนี้ต้องขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ในแต่ละ             
. พ้ืนที่  ได้ช่วยกรุณาตรวจสอบให้ด้วยครับ  เสาพวกนี้ เราเคลื่อนย้ายได้                       
. มีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้ สามารถย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ผมคิดว่า      
. ใช้เวลาเคลื่อนย้ายไม่เกิน 2 ชั่วโมง ดังนั้นแล้วบางครั้งที่เราไปติดตั้งก่อน              
. มันเหมาะสม แต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากต้นไม้ชาวบ้านมาบัง เราจะไปขอตัด                        
. เขาไม่ให้ตัด ซึ่งอาจจะต้องย้ายไปอยู่จุดอ่ืนที่มีประโยชน์มากกว่า เสาทุกต้น                  
. จะมีรหัสติดอยู่ รบกวนท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยตรวจสอบ ถ้าได้รับการ                 
. ร้องเรียน ก็ขอให้ช่วยลงพ้ืนที่ไปดูให้ด้วย เรื่องนี้จะเร่งดำเนินการให้ครับ               
. ส่วนเรื่องดินสไลด์ จะให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปตรวจดู วันก่อนผมได้พูดคุยกับ           
. ท่านมังกร ชื่นสนธิพันธุ์ ว่าที่ตำบลห้วยโรงก็มีปัญหาดินสไลด์ จะได้ช่วยกัน            
. แก้ไขปัญหาต่อไป และเรื่องการจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์                      
. ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผมขออนุญาตให้กองสาธารณสุข                  
. หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ครับ 
ประธานที่ประชุม 

นายเสกสรร  วงศ์ศิริ    เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                 
รักษาการในตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  กระผมนายเสกสรร วงศ์ศิริ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

ส่งเสริมสุขภาพ ขออนุญาตชี้แจงในประเด็นเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขอชี้แจงเบื้องต้นงบประมาณจะมีอยู่              
3 ส่วน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เราถ่ายโอนมาครั้งแรก                       
เราตั้งงบประมาณท้ายปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทัน 
.   

 
 



๓๓ 
 

นายเสกสรร  วงศ์ศิริ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เราก็ได้กันเงินไว้เบิกตัดปี และในปีงบประมาณ 
รักษาการในตำแหน่ง พ.ศ.2567 จะมีงบประมาณ 2 ส่วน ส่วนของงบประมาณในข้อบัญญัติ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1,214,800.- บาท และงบประมาณของปี พ.ศ.2566 ที่กันเงิน
 ไว้เบิกตัดปี  จำนวน 1,664,800.- บาท ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567               
. เราก็ดำเนินการในส่วนนี้ก่อน เพราะฉะนั้น จำนวน 1,664,800.- บาท              
. ที่ เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   
. เราดำเนินการเสร็จสิ้ นเรียบร้อยแล้ว ส่ วนงบประมาณปี  พ.ศ.2567                      
. ในข้อบัญญัติ จำนวน 1,214,800.- บาท ขณะนี้ดำเนินการเกือบเสร็จสิ้น           
. ทุกรายการแล้ว คงเหลือเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์  เป็นเงินจำนวน                  
. 200,000.- กว่าบาท ที่ยังรอดำเนินการ ส่วนครุภัณฑ์ที่ ใช้งบประมาณ               
.            ใช้จ่ายเงินสะสม ส่งมาทั้ งสิ้น 75 แห่ ง เป็นงบประมาณจำนวนทั้ งสิ้น                
. 13,886,500.- บาท ตอนนี้อยู่ ระหว่างดำเนินการตั้ งคณะกรรมการ             
.   รา่งขอบเขตของงาน (TOR) และหลังจากนี้ก็จะดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
. ขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบตามนี้ ขอบคุณครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม           
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านอรรถพล  คำมีสว่าง ครับ 

นายอรรถพล  คำมีสว่าง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายอรรถพล  คำมีสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 3 

  กระผมได้สอบถามไปว่า ครุภัณฑ์จะจัดซื้อทันในช่วงเวลาใด               
. ไม่ได้สอบถามว่าท่านได้ดำเนินการอยู่หรือไม่ ส่วนที่ท่านดำเนินการอยู่นั้น              
. ก็เป็นกระบวนการทางราชการ ผมแค่สอบถามว่าท่านจะดำเนินการให้เราได้ 
. ในช่วงเวลาใด ทันในปีนี้หรือไม่ ถ้าทันก็ทันครับ ไม่ทันก็ไม่ทัน ไม่ได้มีปัญหาอะไร 
. แค่อยากสอบถามเรื่องช่วงเวลา เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของพ่ีน้อง             
. ประชาชนครับ ขอบคุณครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านอรรถพล  คำมีสว่าง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ครับ 
ประธานที่ประชุม 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 

นายเสกสรร  วงศ์ศิริ    เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                 
รักษาการในตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  เนื่องจากใช้จ่ายเงินสะสมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,886,500.- บาท               
. ครุภัณฑ์บางประเภท ยกตัวอย่างเช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์                    
. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็ นเงินจำนวน 3,000,000.- กว่าบาท กับ                        
. 7,000,000.- กว่าบาทนี้  เป็นวงเงินสูง ต้องใช้วิธี  E – bidding อาจจะ                  
. ดำเนินการไม่ทันในปีงบปะมาณนี้ ขอแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ แต่ส่วนครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
. ที่วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท ดำเนินการทันในปีงบประมาณนี้ครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม           
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านธนินจิตรา ศุภศิริ ครับ 

นางธนินจิตรา ศุภศิริ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางธนินจิตรา ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอหนองม่วงไข ่เขต 1 

  อยากจะเรียนสอบถามผ่านทางท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ  
. เรื่องงบประมาณที่ เราอนุมัติ ในการจัดซื้อเครื่องจักรกล ไม่ทราบว่า                     
. ดำเนินการจัดซื้อไปหรือยัง ทางอำเภอสอง อำเภอร้องกวาง อำเภอหนองม่วงไข่ 
. รถเกรดเดอร์เสียไป 1 คัน ช่วงนี้เป็นช่วงทำถนนก็จะมีการแย่งเครื่องจักรกัน               
. และทางเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เขาก็ตั้งงบประมาณไว้ในการ               
. ที่จะขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล เขาตั้ งงบน้ำมันเชื้อเพลิงไว้แล้ว                      
. เขาก็ถามว่าเมื่อไหร่จะได้ เมื่อไหร่เครื่องจักรจะมา งบประมาณที่เราอนุมัติ                  
.    ในการจัดซื้อเครื่องจักรกลช่วยเร่งดำเนินการให้ด้วย เครื่องจักรกลตัวไหน              
. ของเราที่พังซ่อมไม่ได้แล้ว อยากจะให้สภาฯ ช่วยอนุมัติจัดซื้อ เพราะเป็นเรื่อง  
. ที่สำคัญ ช่วงนี้เป็นงานเร่งด่วนที่เราจะต้องรีบดำเนินการก่อนที่สมาชิกสภาฯ 
. แต่ละท่านจะหมดวาระกัน ขอฝากด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านธนินจิตรา ศุภศิริ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม           
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

 

 

 

 



๓๕ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภา 
นายก อบจ.แพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

ขณะนี้ อย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เรียนให้ทราบ เราเปิดโอกาส 
ให้เป็น 2 ช่องทางในการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ ช่องทางที่ 1 โดยมีสมาชิกสภาฯ 
เป็นผู้ มีส่ วนร่วม  ช่องทางที่  2 โดยองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น อ่ืน                     
เป็นผู้มีส่วนร่วม ทำการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ให้  ผมได้แจ้งทาง             
กองช่างว่าในการปฏิบัติงาน ๑. ต้องปฏิบัติงานตามโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ
ของเราให้เรียบร้อยก่อน ก่อนที่จะไปช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ดังนั้นแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านอาจจะได้รับฟังการบ่นมาบ้าง ทำเองตั้งเบิก
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไว้แล้ว แต่เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ทำไมไมม่าสักท ีสมมติว่าเรามีงานในพ้ืนที่นั้น เราก็จะไปช่วยเขาทำ เท่าที่ทำได้ 
ถ้าเรากำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้ 10 วัน ก็อาจจะไปทำงานของเรา 
7 วัน เสร็จแล้วอีก 3 วันก็จะไปทำให้เขา แต่อย่างไรก็ตาม ผมขอเรียนให้ 
ทุกท่านทราบว่า การทำงานเราต้องยึดโครงการตามข้อบัญญัติและทำงาน
ของเราให้ดีก่อน เพราะว่าถ้าเราลำดับงานของเราไม่ได้ ก็จะเป็นผลเสียกับ
ทางท่านสมาชิกสภาฯ จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้กรุณานำเรียนให้       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับทราบ ซึ่งเขาเองก็น่าจะเข้าใจ กรณี
เช่นเดียวกัน เช่น อ่างเก็บน้ำที่บ้านกวางท่านทศนาถ สำเนียง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ก็ได้ตั้งงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ จำนวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือให้ทางเราไปดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็น
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขณะนี้ทางกองช่างได้ดำเนินการขุดลอกไปได้ประมาณ  

20% ผมก็ได้เรียนชี้แจง กับเขาไปว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ท่านก็
ควรจะปิดอ่างเก็บน้ำได้แล้ว เพ่ือที่จะได้มีน้ำไว้ให้พ่ีน้องประชาชนได้ใช้ในปี
ต่อๆ ไป หากจะดำเนินการขุดลอกกันต่อ ก็ควรรอให้ถึงฤดูแล้งในปีหน้า 
เพราะว่าพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำนั้นกว้างใหญ่ ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
นาน และเครื่องจักรกลของเราก็จะไปจอดอยู่ตรงนั้นนาน อย่างไรก็ตาม
ขณ ะนี้ เราก็ ได้  ทำการขออนุมัติจัดซื้ อ เครื่องจักรกล ผ่ านทางท่ าน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ไปแล้ว แต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณหรือไม่ ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะที่เรามีอยู่ก็เก่า 10 
กว่าปีแล้ว ทำงาน 3 วัน ซ่อม 5 วัน ก็เป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวง พ่ีน้อง
ประชาชนส่วนใหญ่เขาก็หวังแต่เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ เพราะเป็นแหล่งเดียว  ที่มีเครื่องจักรกลอยู่ ผมเองก็รับทราบ และจะ
พยายามแก้ไขปัญหา               เรื่องต่างๆ ให้ ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 
 

 






